

ศูนย์ภูมิแพ้อหุโรคมศาสตร์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้-โรคหืด จัดกิจกรรม “ภูมิแพ้ก็แพ้เราด้วย 4Es” ระหว่างกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2560

รศ.นพ.จิตตินันต์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แจ้งว่า ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือ TU-CAAP มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง “ภูมิแพ้ก็แพ้เราด้วย 4Es” ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 โดยจัดทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้ **ครั้งที่ 1** วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 **ครั้งที่ 2** วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 **ครั้งที่ 3** วันที่ 15 มิถุนายน 2560 และ **ครั้งที่ 4** วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00-10.00 น. ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ ชั้น 2 อาคารดุสิตภาคย์

ด้าน ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ ฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป โดยพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และโรคหืดได้แบบองค์รวม ส่วนผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปสามารถนำความรู้ไปดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมสาธิต (Workshop) กิจกรรมเทคนิคการใช้ยา โดยพยาบาล วิชาชีพเฉพาะทางและเภสัชกร กิจกรรมความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และโรคหืดด้วยแนวคิด 4Es คือ **Eating** : การดูแลเรื่องอาหาร โดยนักโภชนาการ **Environment** : การจัดการสิ่งแวดล้อม การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและลดบุหรี โดย พยาบาล วิชาชีพเฉพาะทางและงานส่งเสริมสุขภาพ **Exercise** : การออกกำลังกาย โดยงานส่งเสริมสุขภาพ **Emotion** : การดูแลอารมณ์ โดยพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง

ศ.พญ.อรพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ได้จัดกิจกรรมไปครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ทีมแพทย์จากประเทศเมียนมาร์มาศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และโรคหืดในผู้ป่วยเด็ก เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และโรคหืดในประเทศเมียนมาร์ต่อไป ส่วนกิจกรรมที่เหลืออีก 3 ครั้งนั้นเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในวงการแพทย์หรือประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าใจได้ง่ายเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แม้จะไม่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคหืด ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ ชั้น 2 อาคารดุสิตภาคย์ โทรศัพท์ 0 2926 9139 ในวันและเวลาราชการ

นฤกร ผลฉัตร (นักประชาสัมพันธ์) / ผู้เขียนข่าว



งานประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2926 9310-1 โทรสาร 0 2926 9429

